

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>  กระทรวงสาธารณสุข  @pr_moph  moph channel  lubhealthch  nophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า คอลัมน์ สะเก็ดล้านนา</p>	<p>ชื่นชมรพ.เชียงราย -กล่าวชื่นชม นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผอ.รพท.เชียงรายประชานุเคราะห์ สั่งการให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้การดูแลรักษาเป็นอย่างดีแก่ "เจริญ อัญชลีสังกาศ" สื่อมวลชนของนสพ.แนวหน้า ที่พักรักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซียู ตึกเฉลิมพระเกียรติ พร้อมให้ยารักษาอาการโลหิตติดเชื้อที่ตีและแผลงที่สุด</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>ประชุมวิชาการ สบส. -เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ โฆษกกรม สบส. กล่าวว่า ในวันที่ 27-29 ก.ค. 59 สบส.จะจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ และระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยมีบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศทั้งรัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมประมาณ 1,500 คน</p>
<p>ไทยโพสต์ ไทยรัฐ มติชนออนไลน์</p>	<p>การใช้ยาในผู้สูงอายุ -เสนอข่าว ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัตน์ นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า สภาเภสัชกรรม จัดสัปดาห์เภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 8-14 ส.ค. มุ่งเน้นให้ความรู้ผู้สูงอายุ หลังสำรวจพบว่าใช้ยาไม่ถูกต้อง 47% เช่น ใช้ยาตามผู้อื่น มีปัญหาสายตาอ่านฉลากไม่ถนัด ปัญหาด้านความจำ เป็นต้น แนะนำขอคำแนะนำกับเภสัชกรก่อนจะซื้อมารับประทานเอง</p>
<p>เดลินิวส์ออนไลน์</p>	<p>พบเข็มฉีดยาในหมูย่าง -เสนอข่าว สมาชิกเฟซบุ๊กชื่อ Nemo Wannarot โพสต์ภาพเนื้อหมูย่างมีสิ่งแปลกปลอมคล้ายเหล็กติดมาด้วย ระบุว่าซื้อหมูย่างจากร้านอาหารแห่งหนึ่งใน จ.สุพรรณบุรี เมื่อทานหมูย่างเข้าไป 3-4 ชิ้น รู้สึกเหมือนกำลังเคี้ยวของแข็งคล้ายเหล็ก และทีมไปที่กระพุ้งแก้ม</p>
<p>เว็บไซต์ kapook</p>	<p>พบซากงูในปลาร้า -เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณีชาวบ้าน จ.กำแพงเพชร พบซากสัตว์ที่คล้ายกับงูเห่าปะปนมากับปลาร้า ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไทรงาม และสสอ.ไทรงาม เข้าตรวจสอบตลาดนัดไทรงาม ที่เป็นที่ตั้งขายแผงปลาร้าดังกล่าวแล้ว ผู้ขายให้การว่า ไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีซากสัตว์ปะปน เพราะเมื่อรับมาจะนำมาจำหน่ายต่อทันที ผู้ซื้อไม่ใส่ใจเอาความ และให้ผู้ขายคืนเงินไป เบื้องต้น สสอ.ไทรงาม ได้ขอความร่วมมือให้ผู้จำหน่ายประสานไปยังโรงงานที่ผลิต เพื่อให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบความสะอาด</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ไครชีสวอตซ์</p>	<p>อาหารคลีน -เสนอบทความ กล่าวถึงการกินอาหารคลีน ต้องรับประทานให้ถูกหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่ ผู้จะกินอาหารคลีนควรค่อยๆ ปรับตัวไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นพฤติกรรมการบริโภคปกติ</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>โรคมือ เท้า ปาก -เสนอบทความ รศ.พญ.วนัทปรีชา พงษ์สามารถ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก ว่า เป็นเชื้อเอนเทอโรไวรัส สามารถพบได้ทั่วโลก และถึงไม่ใช่เด็กก็สามารถติดโรคได้</p>
<p>บ้านเมือง</p>	<p>คอนเสิร์ตการกุศล รพ.ราชวิถี -เสนอข่าว รพ.ราชวิถีจะจัดคอนเสิร์ตการกุศล "ศิลปินแห่งชาติ เพื่อโรงพยาบาลราชวิถี" เพื่อระดมทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ที่สามารถรองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 20 ส.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00น. ณ ชั้น 3 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ เดลินิวส์ แนวหน้า</p>	<p>ไวรัสซิกา -เสนอบทความ ซีดีซีของสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงาน 2 ชิ้น ที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการแพร่ระบาดของใหม่ ของเชื้อไวรัสซิกา ที่ไม่ผ่านทางยุงพาหะ โดยรายงานชิ้นแรกพบว่า ผู้หญิงสามารถแพร่เชื้อให้คนรักผ่านการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งต่างจากที่ผ่านมามีผลศึกษาพบว่า ผู้ป่วยชายเท่านั้นเป็นผู้แพร่เชื้อ ส่วนอีกประเด็นคือ มีความกังวลว่าการสัมผัสผู้ป่วยจะสามารถแพร่เชื้อได้หรือไม่ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกำลังศึกษาหาข้อมูลที่ชัดเจนต่อไป -เสนอข่าว รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขโคลอมเบีย ประกาศว่า โคลอมเบียซึ่งมีการระบาดของไวรัสซิกาเป็นอันดับ 2 รองจากบราซิล เป็นประเทศแรกในอเมริกาใต้ ที่ปลอดการระบาดของไวรัสซิกา โดยในอนาคตจะพบผู้ติดเชื้อน้อยมาก แต่ทารกที่มีศีรษะเล็กอาจพบเพิ่มเป็น 100-300 ราย</p>